

# งาน CA World 2013 ครั้งยิ่งใหญ่เจาะลึกเทคโนโลยี คลาวด์ DevOps และโมไบล์

พบกับปราชัยเปิดงานโดยไมค์ เกรกกัวร์ CEO ซีเอ เทคโนโลยี และเซอร์ ริชาร์ด แบรินสัน จากเวอร์จิ้นกรุ๊ป ที่มาพร้อมวิสัยทัศน์เทคโนโลยีที่พลิกโฉมธุรกิจ



ซีเอ เทคโนโลยี เปิดจัดงานสัมมนาสุดยอดจากทั่วโลกครั้งยิ่งใหญ่ในงาน CA World 2013 ในระหว่างวันที่ 21 – 24 เดือนเมษายน 2013 ที่โรงแรมมันดาเลย์ เบย์ รีสอร์ท&คาสีโน ในเมืองลาสเวกัส เนวาด้า โดยจะมีลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของซีเอ เทคโนโลยีจากทั่วโลกมาร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 5,000 ราย และยังมี การสาธิตทิศทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากมายที่จะพลิกโฉมธุรกิจ อาทิเช่น DevOps คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ และระบบโมไบล์

ในงาน CA World 2013 ครั้งนี้จะมีผู้ปราชัยเปิดงานคนสำคัญๆ มากมาย เช่น ไมค์ เกรกกัวร์ CEO คนใหม่ของบริษัทซีเอ และ ปีเตอร์ กริฟฟิธ รองประธานบริหาร ที่จะมาเปิดประเด็นใหม่ๆ ในแวดวงไอทีล่าสุด และยุทธศาสตร์ปฏิบัติที่จะผลักดันนวัตกรรมและการเติบโตในอนาคต

ยิ่งไปกว่านั้น งาน CA World 2013 จะมีผู้บรรยายคนสำคัญระดับโลกจากวงการต่างๆ เช่น เซอร์ ริชาร์ด แบรินสัน ผู้ก่อตั้งเวอร์จิ้นกรุ๊ปและสายการบิน และยังเป็นทั้งนักเขียน นักช่วยเหลือสังคม นักผจญภัย และนักฝันผู้มีวิสัยทัศน์ที่สามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นความจริง และจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีจะสามารถผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจและช่วยเปลี่ยนโลกเราได้อย่างไร

“CA World 2013 จะมีเซสชันที่ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยตรงต่อทิศทางระดับยุทธศาสตร์ของเรา ได้พบปะกับผู้คนในแวดวงไอทีระดับตัดสินใจจริงๆ และยังมี การสาธิตโซลูชันต่างๆ ที่ออกมาใหม่ล่าสุด รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมฟังความคิดเห็นจากมือเทคโนโลยีระดับนำของวงการมาบอกเล่าเรื่องทิศทางใหม่ๆ ” แอนดรูว์ วิตต์แมน หัวหน้าผู้บริหารการตลาด บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าว “เรากำลังก้าวสู่ยุคใหม่สำหรับ CIO และฝ่าย IT ที่นวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจจะมาจากไอที และในงานCA World 2013 นี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะพลิกบทบาทไอทีในองค์กรได้อย่างไร ”

นอกจากนี้ งาน CA World 2013 จะมีโปรแกรมช่วง Luminaries Live! ที่เป็นวิดีโอออนไลน์ความยาวห้าหน้าที่รวบรวมความเห็นเรื่องราวจากบรรดาผู้นำวิสัยทัศน์ในวงการ เพื่อนำเสนอแง่มุมต่างๆ ที่ท้าทาย ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเปลี่ยนโฉมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในวงการอย่างไร โดยพูดคุยสดจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน และอังคารที่ 23 เมษายน และคลิปวิดีโอ บางส่วนจะได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ ca.com และในเว็บ YouTube ต่อไป

นอกจากจะได้รับเกียรติจากเซอร์ ริชาร์ด แบนสัน ที่มาร่วมในงาน แล้ว ยังมีผู้บรรยายที่เป็นบุคคลสำคัญๆ ด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โรเบิร์ต สโคเบล นักเผยแพร่เทคโนโลยีและนักเขียน ไมเคิล ฮิวโก นักเขียนและนักพูด มีร์มา โซโต CIO จากบริษัทComcast แมทธิว คลาร์ก ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทQualcomm เคน พิตติงตัน CIO บริษัทGlobal Partner และผู้บริหารชั้นนำตลอดจนนักคิดในวงการไอทีอีกมากมาย

สำหรับผู้สนใจทางซีเอ เทคโนโลยีได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ในโซเชียลมีเดียที่เปิดรับคำถามสำหรับในLuminaries Live! ที่จะถามเซอร์ ริชาร์ด แบนสัน ในงาน โดยดูได้ที่ #AskBranson ใน Twitter และใน Facebook

นอกจากนี้ จอร์น มิเชลเสน หัวหน้าผู้บริหารเทคโนโลยี จะเป็นเจ้าภาพกลุ่มอภิปราย Smart Architect ที่จัดสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น โดยเน้นเพื่อผู้บริหาร CTO เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบอาวุโส ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมอภิปรายกรณีศึกษาความสำเร็จต่างๆ ในการวางยุทธศาสตร์ไอที กับงานคลาวด์ และDevOps